



BẢN TIN

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG

NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH NGHỆ AN



Số 56 Quý I
2022

LƯU HÀNH NỘI BỘ

Chịu trách nhiệm xuất bản
Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng
Phó Chính ủy

Chỉ đạo biên soạn
Thường vụ Đảng ủy
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung
Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng
Phó Chính ủy
Thượng tá Trần Hưng Nhân
Trưởng ban Khoa học quân sự

Biên tập
Ban Khoa học quân sự
Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

Chế bản, in, gia công sau in 400 cuốn khổ 19x27 cm tại Xưởng in Quân khu 4 - Số 187 đường Lê Duẩn, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An. Giấy phép xuất bản số 21/GP-XBBT ngày 14 tháng 03 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An. In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 2022.

Kỳ hạn xuất bản: Số 56

MỤC LỤC

Trang

1. Lực lượng vũ trang huyện Tân Kỳ thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng
Thượng tá Trần Hoàng Nhật
Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tân Kỳ 3
2. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện Kỳ Sơn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Thượng tá Vương Đình Hạnh
Chính trị viên Ban CHQS huyện Kỳ Sơn 6
3. Lực lượng vũ trang huyện Diễn Châu chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân
Thượng tá Nguyễn Thành Trung
Chính trị viên Ban CHQS huyện Diễn Châu 9
4. Lực lượng vũ trang huyện Quế Phong đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng
Trung tá Trần Vũ Bình
Chính trị viên Ban CHQS huyện Quế Phong 11
5. Lực lượng vũ trang thị xã Hoàng Mai đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”
Trung tá Hồ Xuân Tiên
Chính trị viên phó kiêm CNCT Ban CHQS thị xã Hoàng Mai 13
6. Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - những nội dung trọng tâm cần tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân
Trung tá Nguyễn Phong Quang
Giảng viên Trung tâm Giáo dục QP&AN, Đại học Vinh 16
7. Công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2019 - 2022
Thiếu tá Phan Duy Long
Giảng viên Trung tâm Giáo dục QP&AN, Đại học Vinh 24
8. Một số kết quả nổi bật của ngành Chính sách Bộ CHQS tỉnh Nghệ An qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (26/02/1947 - 26/02/2022)
Thiếu tá Trần Anh Hùng
Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị 26

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN, GIAI ĐOẠN 2019 - 2022

Thiếu tá Phan Duy Long

Giảng viên Trung tâm GD QP&AN, Đại học Vinh

Luật Cảnh sát biển Việt Nam, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, thay thế Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008, sự ra đời của Luật Cảnh sát biển Việt Nam nhằm thể chế hóa các chủ trương, quan điểm về tăng cường năng lực quốc phòng, an ninh trên biển, bảo vệ vững chắc vùng biển Việt Nam, đồng thời giữ gìn môi trường hòa bình ổn định trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế. Luật đã đưa ra các quy định nhằm xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng nòng cốt đủ mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam và an ninh biển đảo; là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các thành phần kinh tế trong sản xuất, khai thác tài nguyên biển.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình an ninh trên vùng biển Việt Nam diễn biến ngày một khó lường; các mối đe dọa an ninh truyền thống, phi truyền thống, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại; vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn trên biển ngày càng nhiều. Vì vậy, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam trở nên đa dạng và nặng nề hơn.

Tỉnh Nghệ An có đường bờ biển dài 82 km, việc phát triển kinh tế biển được chú

trọng và không ngừng phát triển. Việc tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm và chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, hỗ trợ, giúp đỡ Cảnh sát biển Việt Nam trong thực thi nhiệm vụ. Từ đó, quân và dân cùng đồng lòng bảo vệ vùng biển an ninh, an toàn để phát triển kinh tế bền vững, có hiệu quả.

Sau khi Luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực pháp luật, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị giới thiệu nội dung của Luật và tuyên truyền phổ biến trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam được tổ chức triển khai với nhiều hình thức phù hợp.

Trước hết, để tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp, Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh trực tiếp tổ chức Ngày Pháp luật và có văn bản phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò của báo cáo viên pháp luật chủ động chuẩn bị nội dung tổ chức

tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tham mưu phát hành mỗi năm 6 số Bản tin “Pháp luật và Đời sống” với hơn 36.000 cuốn đã được in ấn, phát hành từ năm 2019 đến nay. Trong đó các bài viết giới thiệu quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các tin tức về kết quả tuyên truyền Luật đã được đăng tải và cấp phát đến cơ sở, đây là một trong những hình thức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu quả.

Từ năm 2019 đến nay, Sở Tư pháp, Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh đã tham mưu tổ chức được 09 cuộc tuyên truyền tại thị xã Cửa Lò, huyện Diễn Châu, huyện Quỳnh Lưu và 2 đảo (Đảo Mắt, Đảo Ngư) có lồng ghép nội dung tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai kịp thời và hiệu quả, thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tại các địa bàn ven biển thường xuyên được quan tâm để tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam đến với Nhân dân đặc biệt là ngư dân, ngoài ra nội dung của Luật cũng đã được tuyên truyền thông qua mạng Zalo, facebook...

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2019 được tổ chức với quy mô trên địa bàn toàn tỉnh từ cấp cơ sở lên cấp tỉnh. Thông qua hội thi, một số báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đã lựa chọn nội dung giới thiệu Luật Cảnh sát biển Việt Nam để tham gia phần thi thuyết trình. Qua đó đã giới thiệu bao quát được nội dung của Luật và nêu cao vai trò, trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia hỗ trợ, giúp đỡ cảnh sát biển hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu mọi người có ý thức thực hiện nghiêm túc các hành vi bị cấm do

ảnh hưởng đến hoạt động của cảnh sát biển.

Một hình thức thu hút được sự quan tâm của đông đảo Nhân dân là việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật tại cơ sở. Năm 2019, Sở Tư pháp đã tham mưu tổ chức 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho thanh thiếu niên tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu và xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai là các xã ven biển với mục đích tạo điều kiện cho Nhân dân và nhất là lực lượng thanh thiếu niên tích cực tìm hiểu các nội dung của Luật Cảnh sát biển Việt Nam dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm, các tình huống và tiểu phẩm sinh động.

Sở Tư pháp cũng hướng dẫn các Phòng Tư pháp, đặc biệt tại các địa bàn có biển như Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Nghi Lộc, Cửa Lò tham mưu UBND cấp huyện phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức các hình thức tuyên truyền cho ngư dân và Nhân dân vùng ven biển để đưa Luật Cảnh sát biển vào cuộc sống.

Thời gian qua, công tác tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả, từng bước đưa nội dung của Luật đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, công tác này vẫn phải thực hiện chủ yếu thông qua lồng ghép với các nội dung sử dụng nguồn kinh phí của các chương trình, đề án khác, do đó hiệu quả chưa cao. Để Luật Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục được phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là các đối tượng người dân vùng ven biển, hải đảo, chúng tôi thiết nghĩ cần có nhiều biện pháp để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật hiệu quả, cụ thể hơn, đó là:

Thứ nhất, tiếp tục phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, nhất là nội dung, chính sách mới hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế so với Pháp lệnh

(Xem tiếp trang 29)

(Tiếp theo trang 25)

lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam số 03/2008/PL-UBTVQH12; nguyên tắc tổ chức và hoạt động; các hành vi bị nghiêm cấm; nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển... thông qua Ngày pháp luật; các chuyên trang, chuyên mục của Bản tin Pháp luật và Đời sống.

Hai là, tổ chức tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam thông qua các buổi tập huấn, tọa đàm; đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cập nhật công nghệ mới trong công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ba là, đối với các địa phương có đặc thù tập trung đông đồng bào công giáo, cần huy động sự tham gia vào cuộc của các vị chức sắc, các vị linh mục tại các giáo xứ, họ

đạo để thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bốn là, nâng cao chất lượng Bản tin Pháp luật và Đời sống, Cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương trong việc xây dựng, phát triển chuyên trang, chuyên mục thông tin phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, địa bàn, trong đó chú trọng tuyên truyền nội dung về Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Năm là, biên soạn kịp thời các tài liệu (tờ rơi, tờ gấp, Infographic...) phổ biến pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng chủ đề, nội dung, hình thức phổ biến có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin về pháp luật của cán bộ, Nhân dân./.